

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอติต้อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอติต้อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏผลสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 191 คน จำแนกตามประเภทของกรรมการหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกรรมการหมู่บ้าน โดยตำแหน่ง จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 70.16 และเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 29.84 และเมื่อจำแนกตามขนาดของหมู่บ้าน พบว่าส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง จำนวน 7 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่จำนวน 3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 25.67 และหมู่บ้านขนาดเล็ก จำนวน 2 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 16.67

2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอติต้อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และด้านการให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอติต้อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามประเภทของกรรมการหมู่บ้าน พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งสองประเภท โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิส่งกว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้าน โดยตำแหน่ง

4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีขนาดของหมู่บ้านแตกต่างกันพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกขนาดหมู่บ้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ หมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่บ้านขนาดกลาง และหมู่บ้านขนาดเล็ก

5. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงลำดับจากจำนวนมากไปน้อย พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ควรสร้างทางระบายน้ำตามถนนให้ครบทุกสายเพื่อป้องกันน้ำท่วม ควรซ่อมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ควรมีการส่งเสริมรายได้เสริมให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ควรจัดผู้ยามรักษาความปลอดภัยให้ครบทุกหมู่บ้าน และควรจัดให้มีการฝึกอาชีพหลากหลายให้กับประชาชน

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เทศบาลได้ดำเนินการต่างอย่างต่อเนื่อง เช่นในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้จัดเวรยามคอยรับแจ้งเหตุจากประชาชน และมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในพื้นที่ในการรักษาความ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบำรุงทางน้ำและทางบก ได้สร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง ได้มาตรฐานครบทุกสายในเขตเทศบาลมีการซ่อมแซมคูแตรรักษาถนนให้ใช้งานได้ทุกฤดูกาล ส่วนด้านการรักษาความสะอาดของถนน ได้จัดให้มีการทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะเป็นประจำ มีภาชนะรองรับขยะ และรถขยะของเทศบาลปฏิบัติงานเป็นประจำด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ คือการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ และมีการกำจัดขยะอย่างเหมาะสม

นอกจากนั้น เทศบาลจัดให้มีระดับเพลิง มีรถบรรทุกน้ำเพื่อการดับเพลิง และมีวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอ และในด้านการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนนั้น มีการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี และมีการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุมีการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ต่อเนื่อง สิ่งสำคัญประการสุดท้าย คือ ในด้านการบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม

อันดีของท้องถิ่นนั้น เทศบาลได้ร่วมกับประชาชนแต่ละชุมชนในการอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี

จากเหตุผลดังกล่าว ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลอติต้อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงปรากฏผลอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ (2545 : 16) อธิบายว่า ลักษณะด้านความสามารถ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณาเลือกคนเพื่อมาดำเนินงาน ได้รับความรู้ความสามารถเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่สามารถ กระตุ้นให้เกิดความพยายามในการทำงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2545 : 16) อธิบายว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน คือความพยายามในการทำงาน การสนับสนุนจากองค์กร อธิบายได้ว่า เทศบาลตำบลอติต้อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาเลือกคนเพื่อมาดำเนินงาน โดยเน้น ได้รับความรู้ความสามารถ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถทำให้ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ คุณาวุฒิชัย คำภา (2547 : 81) ที่ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัย วัฒนาการ (2548 : 73) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสุพรรณรัตน์ พังค้อย (2552 : 74) ที่ได้ศึกษา การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่ สอดคล้องกับ วิสูตร จงชวณิชย์ (2549 : 79) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 82) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อ การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 74) ที่ได้ศึกษา ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ เคนดวง สุนทรดี (2550 : 79) ที่ได้ศึกษาความ คิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด มหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้านโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ อรณู กิจ ประเสริฐ (2551 : 81) ที่ได้ศึกษาการดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย

หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับ ยศวดี จันทรเรืองฤทธิ์ (2553 : 67) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการบริการส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามประเภทของกรรมการหมู่บ้าน พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดสองประเภท โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยตำแหน่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิในเขตเทศบาลตำบลอิตื้อ มีความสนใจ และติดตามการดำเนินงานของเทศบาลมากกว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยตำแหน่ง เพราะเป็นผู้ที่เข้าใจการปฏิบัติงานของเทศบาล นอกจากนั้นยังสามารถ ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และเป็นวิชาการ ได้ดีกว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยตำแหน่ง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตเทศบาลตำบลอิตื้อ สามารถมองการดำเนินงานของเทศบาลในรูปของคณะกรรมการมากกว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยตำแหน่ง

จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ค่าเฉลี่ยโดยรวม ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยตำแหน่ง

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 82) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการที่มีอายุแตกต่างกันกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน สอดคล้องกับ อรณูช กิจประเสริฐ (2551 : 81) ได้ศึกษาการดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนตามที่อยู่อาศัยตามเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล โดยรวมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : 81) ที่ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่มีสถานภาพในการดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัยวัฒนาการ (2548 : 73) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูวนิชย์ (2549 : 79) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : 84) ได้ศึกษาระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ เต็นดวง สุบุตรดี (2550 : 79) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาไม่สอดคล้อง กับ สุกรรณ พังด้อย (2552 : 74) ที่ได้ศึกษาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีประเภทของกรรมการหมู่บ้านแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิติ้อ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีขนาดของหมู่บ้านแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกขนาดหมู่บ้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยคือ หมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่บ้านขนาดกลาง และหมู่บ้านขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลตำบลอิติ้อ ได้ดำเนินงาน ตามที่ได้ทำประชาคมไว้กับแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ตามขนาดของหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านขนาดใหญ่ และขนาดกลางได้รับงบประมาณมากกว่า หมู่บ้านขนาดเล็ก นอกจากนั้นขนาดของหมู่บ้านมีพื้นที่และขนาดของประชากร โดยทั่วไปแตกต่างกันในบางด้าน เช่นด้านการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง และด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ทำให้เทศบาลตำบลอิติ้อ

ดำเนินงาน ตามขนาดของหมู่บ้าน และในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิตื้อ มีการจัดสรรงบประมาณตามสภาพความจำเป็น และตามขนาดของหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณมากกว่าหมู่บ้านขนาดกลาง และหมู่บ้านขนาดกลางได้รับงบประมาณมากกว่าหมู่บ้านขนาดเล็ก

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผลทำให้ คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีขนาดของ หมู่บ้านแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมแตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ประมวล เกศรา (2550 : 82) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ คณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน สอดคล้องกับ อรุณข กิจประเสริฐ (2551 : 81) ได้ศึกษาการดำเนินงานจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนตามที่อยู่อาศัยตามเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และประเภทที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล โดยรวมแตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ จตุพล หลักคำพันธ์ (2553 : 87) ได้ศึกษา การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของประชาชน ที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับ ยศวดี จันทร์เรืองฤทธิ์ (2553 : 67) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอประทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัยต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า โดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

จากผลการศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีขนาดของ หมู่บ้านแตกต่างกัน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอิตถี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เพื่อปรับปรุง ดังนี้

- 1.1 เทศบาลควรจัดอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละชุมชน
- 1.2 เทศบาลควรจัดช่องทางเดินบนถนนเพื่อความสะดวกของประชาชน
- 1.3 เทศบาลควรซ่อมแซมดูแลรักษาถนนให้ใช้การได้ดีทุกฤดูกาล โดยเฉพาะควรทำก่อนฤดูฝน
- 1.4 เทศบาลควรจัดที่ทิ้งขยะที่เหมาะสมห่างไกลจากชุมชน
- 1.5 เทศบาลควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ป้องกันและระงับ โรคติดต่อ
- 1.6 เทศบาลควรจัดอบรมประชาชนเกี่ยวกับการดับเพลิง
- 1.7 เทศบาลควรฝึกอาชีพให้กับประชาชน
- 1.8 เทศบาลควรส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

เนื่องจากการศึกษาพบว่า การดำเนินงานด้านการให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานด้านการให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำของเทศบาลตำบลอิตถี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์